



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

NEWSLETTER

Tháng 1 & 2 năm 2023

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục – và đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị Đại học với mục tiêu kết hợp những giá trị phương Đông với nền giáo dục quốc tế để đào tạo nên những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Áp dụng những phương pháp đổi mới và tiên tiến trong dạy và học giúp học sinh có hứng thú và say mê học tập lâu dài.

NỘI DUNG BẢN TIN

- **Thư từ Hiệu trưởng**
- **Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT**
- **Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS**
- **Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS**

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

- **Đạt thành tích cao trong học tập**
- **Giao tiếp tự tin**
- **Tư duy tốt**
- **Hiểu biết về công nghệ**
- **Năng động và có trách nhiệm**

Thư từ Hiệu trưởng

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Nhà trường rất vui mừng chào đón các em học sinh đến với Học phần 3 của Năm học 2022 – 2023. Học phần 2 đã khép lại với các hoạt động vô cùng sôi động như là đón Tết cổ truyền, Hội nghị Mô hình Liên Hợp Quốc, Báo cáo học tập cũng như nhiều hoạt động ngoại khóa khác của trường.

Tôi cũng xin tuyên dương hai học sinh của trường là em Nguyễn Diệu Anh đã đạt thành tích xuất sắc là “Thủ Khoa Việt Nam” môn Sinh học, môn Kinh doanh và “Thủ Khoa tổng điểm 4 môn” gồm các môn Sinh học, Kinh doanh, Toán và Tâm lý - Cambridge trình độ AS và em Nguyễn Quốc Hải đạt thành tích là “Thủ Khoa Việt Nam” môn Toán học - trình độ AS của Cambridge. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ từ gia đình và các thầy cô giáo đã dành cho các em.



Vừa qua, nhà trường cũng đã tổ chức Buổi họp Phụ huynh. Nhà trường xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý Phụ huynh đã tham gia buổi họp. Buổi họp này là cơ hội thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà trường và gia đình cũng như tìm ra những giải pháp để nâng cao kết quả học tập của học sinh. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các Quý Phụ huynh đã dành thời gian để gặp gỡ Ban Giám hiệu nhà trường. Nhà trường đã nhận được những phản hồi quý báu của Quý Phụ huynh.

Một lần nữa, Nhà trường muốn nhắc nhở các em học sinh về việc mặc đúng đồng phục theo quy định và mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý Phụ huynh. Học sinh cần phải mặc đúng đồng phục khi tới trường. Trong trường hợp học sinh chơi thể thao hoặc thi đấu thể thao vào buổi sáng, các em có thể mang theo đồng phục và thay đồ tại trường.

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh.

Christopher Bradley

Hiệu trưởng

Trường Quốc tế Singapore @ Gamuda Gardens

Trang 1 / 8



Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 73041777

<http://gamudagardens.sis.edu.vn>



Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km
4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành
phố Hà Nội
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel: (84-24) 73041777

Học sinh SIS vui đón Tết



Nguyễn Quốc Hải - Thủ Khoa Việt Nam môn Toán học



Nguyễn Diệu Anh - Thủ Khoa Việt Nam môn Sinh học,
Kinh doanh và "Thủ Khoa tổng điểm 4 môn" gồm các môn
Sinh học, Kinh doanh, Toán và Tâm lý



Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT

Được chứng kiến sự đam mê, háo hức của học sinh ở các cấp từ bậc Tiểu học đến THPT dành cho Cuộc thi Thư pháp thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Niềm đam mê đó còn được thể hiện rõ trong suốt cuộc thi khi mà các em từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi. Là một người Singapore gốc Hoa, tôi rất bất ngờ và hào hứng với khả năng viết chữ Hán rất đẹp và khéo léo của học sinh trong suốt cuộc thi.

Mặc dù rất vui mừng khi được làm Giám khảo của cuộc thi, tôi cũng cảm thấy đây là một vị trí đầy thử thách khi mà các em đều có những tác phẩm Thư pháp xuất sắc. Tôi và các thầy cô giáo bộ môn Tiếng Trung thực sự đã rất khó khăn để tìm ra người thắng cuộc. Tất cả các thí sinh đều đã thể hiện rất tốt trong cuộc thi và tôi có thể thấy rất nhiều tài năng tại trường SIS Gamuda Gardens. Xin được chúc mừng năm mới tới toàn thể Quý vị!

Nếu có bất kì câu hỏi nào, xin Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ email :

amos.lee@gamudagardens.sis.edu.vn

Trân trọng,
Amos Lee





Cuộc thi Viết chữ thư pháp





TRƯỜNG SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ GAMUDA GARDENS
KHU ĐÔ THỊ GAMUDA GARDENS, KM 4.4, PHÁP VÂN, QUẬN HOÀNG MAI

Ủng Hộ

112 THÙNG MỠ TÔM, 581 KG GẠO
ĐỒ ĂN ĐÓNG GÓI: 16 THÙNG
QUẦN ÁO; GIÀY; CHĂN; ĐỒ CHƠI & SÁCH: 34 THÙNG
04 THÙNG NƯỚC MẮM/ DẦU ĂN, 10 THÙNG SỮA



Những Hộp quà Tết ủng hộ Hội Chữ thập đỏ



Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS

Giờ Sinh hoạt chung hàng tuần là hoạt động tuyệt vời giúp học sinh hiểu hơn về Nhà trường và phát triển các giá trị mà chúng tôi mong đợi.

Mỗi buổi sinh hoạt hàng tuần sẽ có những thông báo chung, qua đó khơi dậy tinh thần học đường và nhằm tạo động lực để các em học sinh tận dụng tốt nhất những cơ hội mà Nhà trường mang lại. Bên cạnh thời khóa biểu thường ngày, đội ngũ giáo viên và Hội học sinh cũng rất nỗ lực để tổ chức các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Trường học không chỉ là nơi để học tập, mang tới cho học sinh kiến thức mà còn là nơi các em có thể tham gia vào các hoạt động thú vị khác cũng như các sự kiện thể thao hoặc tham gia các sự kiện từ thiện ý nghĩa được tổ chức bởi Hội học sinh.

Cuối cùng, với những bức ảnh vô cùng đáng nhớ của các sự kiện gần đây, tôi hi vọng Quý Phụ huynh cảm nhận được tình bạn và tinh thần tập thể trong nhà trường tại SIS Gamuda Gardens.

Charles Howgill



Trao Chứng chỉ Dyned



Hội thảo Mô hình
Liên hợp quốc SIS



Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 73041777

Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh,

Sau kỳ nghỉ Lễ Giáng Sinh và Năm mới, những tuần học đầu tiên của năm 2023 đã trôi qua hết sức nhanh chóng. Các thầy, cô giáo đã tiến hành trả các bài kiểm tra cuối kỳ của chương trình Song ngữ cùng với sự động viên, khen ngợi cũng như chia sẻ, góp ý để giúp cải thiện, nâng cao kết quả học tập cho tất cả các con trong học kỳ sau. Bảng điểm chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến Quý phụ huynh trong buổi họp phụ huynh lần 2 diễn ra trong thời gian tới.

Những ngày học cuối cùng của học phần 2 các con đã tham gia vào những hoạt động vô cùng có ý nghĩa để chào đón ngày Tết cổ truyền của dân tộc như ngày hội trò chơi dân gian, thi viết thư pháp... Thông qua đó các con thêm hiểu, thêm yêu những nét đẹp của Văn hoá Việt Nam nói chung, ngày Tết cổ truyền nói riêng; đồng thời tất cả các học sinh đều có những đóng góp thiết thực cho sự kiện quyên góp từ thiện "Hộp quà Tết" do hội sinh viên của trường phát động. Tấm lòng và những món quà quý giá của quý phụ huynh và các con đã góp phần tạo nên một mùa Xuân thêm ấm áp cho tất cả chúng ta.

Sau kỳ nghỉ Tết các con sẽ quay trở lại với nhịp độ và cường độ học tập thông thường, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc giảng dạy theo khung chương trình và duy trì kế hoạch hỗ trợ học tập cho những học sinh có kết quả chưa được như mong đợi. Kính mong các bậc Phụ huynh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhà trường, giáo viên để giúp các con cùng tiến bộ và gặt hái những thành công.

Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào cần trao đổi, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn

Trân trọng!

Nguyễn Thị Huyền Anh



Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 73041777

